



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์

ตามที่ได้มีประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีตำแหน่งว่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ๑๖๔ ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ รายงานตัว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น.

๒.๒ เข้ารับการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น ๔ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.

อนึ่ง หากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ รายใดไม่ไปรายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้

กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หรือหากมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะหมดสิทธิหรือถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอนสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ และต้องถูกดำเนิน การทางวินัยด้วยกรณีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แบบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยที่สมัคร	ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๔๗	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (ตำแหน่งว่าง ๔ ตำแหน่ง)			
	๑	นายชนากวิวัฒน์ วอนวัฒนา	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สทม. เขต ๑๐
	๒	นางสาวรังษิยา เขี่ยมสวัสดิ์	ครู	โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สทม. เขต ๑๐
๔๘	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (ตำแหน่งว่าง ๒ ตำแหน่ง)			
	๑	นางสาวอัญชลี โคตรดา	ครู	โรงเรียนบ้านท่าแยก สทป.สระแก้ว เขต ๑
	๒	นางบงกช รุประมาณ	ครู	โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สทป.สระแก้ว เขต ๑
	๓	นางสาวเมธิตา ธรรมศรี	ครู	โรงเรียนเทพะยาพิทยา สทม. เขต ๗
๔๙	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (ตำแหน่งว่าง ๕ ตำแหน่ง)			
	๑	นางสาวบัณฑิตา บุญธรรม	ครู	โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สทม. เขต ๔
	๒	นางชนธิกาญจน์ กระสินหอม	ครู	โรงเรียนวัดเตาปูน สทป.สระบุรี เขต ๒
	๓	นางสาวอภิษฎาวิวัฒน์ โรจน์อัญการย์	ครู	โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สทม. เขต ๒
	๔	นางสาวอุราพร เข้มพงษ์	ครู	โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติคุณวิทยา สทม. เขต ๔
๕๐	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (ตำแหน่งว่าง ๓ ตำแหน่ง)			
	นายอภิสิทธิ์ รอดบำเรอ	ครู	โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สทม. เขต ๖	
๕๑	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม (ตำแหน่งว่าง ๒ ตำแหน่ง)			
	นางสายใจ ศรีสุวรรณ	ครู	โรงเรียนบ้านตะวันจาก สทป.สมุทรสงคราม	
๕๒	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (ตำแหน่งว่าง ๕ ตำแหน่ง)			
	นายณัฐพล ก่องทอง	ครู	โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สทม. เขต ๕	
๕๓	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตำแหน่งว่าง ๑๗ ตำแหน่ง)			
	๑	นางสาวศิริมา น้อยโม	ครู	โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สทป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
	๒	นางศุภลัดตรี คำศรีสุข	ครู	โรงเรียนสหกรณ์นิคม สทป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
	๓	นางเรณู สุชีพหลานนท์	ครู	โรงเรียนวัดฉิมพริบประดิษฐ์ สทป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
	๔	นายขมาวีร์ บุญรอด	ครู	โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ สทม. เขต ๑๖
	๕	นางรัชนิวรรณ ขอบผล	ครู	โรงเรียนนาบอน สทม. เขต ๑๒
	๖	นางสาวจิตรา เมื่อกสวัสดิ์	ครู	โรงเรียนวัดนอก สทป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
๗	นางสาวสิลาวัณย์ จาตุรพล	ครู	โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ ๒๔) สทป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑	
๕๔	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ตำแหน่งว่าง ๒ ตำแหน่ง)			
	๑	นางขวัญจิรา อินทร์เยี่ยม	ครู	โรงเรียนอนุบาลอ่างทอง สทป.อ่างทอง
	๒	นางสาวกัญชลา ภูระหงษ์	ครู	โรงเรียนวัดโพธิ์เอน สทป.อ่างทอง

